


เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓๐

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๘๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ ๑๘๒๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความระเบียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงสิ้นงวด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

สำนักงานอธิการบดี		
นางภรณ์ ประจักษ์		ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายอมรศักดิ์ ชื่นแก้ว		กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
กองกลาง		
นางสาวธนาภรณ์ ฤทธิ์เชาว์พัฒน์		ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวอัญญาณี สุวรรณ		กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวสร้อยฟ้า แสงเงิน		กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวเพ็ญพิรุณ เสรีกิตติวงศ์		กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
กองนโยบายและแผน		
นายอาริต นาควิโรจน์		ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวอุษรเทศ บุญญา		กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายจรินทร์ ทองทวี		กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา		
นางจิตติมา ทองเล็ก		ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายวิรัชชระ อินคาเทพ		กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางธนภรณ์ มณีแก้ว		กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ

/นางธนภรณ์

กองคลัง	
นางขวัญเรือน มีมานัส	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางนงค์เยาว์ บัวทอง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายจิระศักดิ์ ชัดสงคราม	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวเจนจิรา ม้าย้อคร	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวศัทธาธิยา ไชยน้อย	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์ ส่วนบุญ	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
กองบริหารงานบุคคล	
นางเฉลิมศรี ชันดีธรากร	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวพิชานันท์ ป่าคา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวนารีรัตน์ คู่อเจริญ	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
กองประชาสัมพันธ์	
นางสาวแววดาว ญาณะ	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวเยาว์วิทย์ จันทร์ดีะมุล	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
กองพัฒนาอาคารสถานที่	
นายเชิงชาย ปวงคำ	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายชัชวาล เลาวกุล	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายจักรพงษ์ ภูมิตรัน	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	
นางสาวอารีรัตน์ จักรวรรณา	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา	
ผ.ศ.นทีชัย ผัสดี	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวพัชราภรณ์ ย้วนเมือง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางอนงค์ มีถลวงค์	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา	
นางสาววันทนา มาลา	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
วิเทศสัมพันธ์	
นางสุกรพรรณ คนเนียบ	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวรุ่งอรุณ กิ่งทวีง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวอัยฎาพร กนทา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวแก้วใส โสฬ์เพ็ชร	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวสุนณา โสภชีวา	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ

/นางสาวสุนณา

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
นางสาวปิยะพร ณรงค์ศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางอะจิมา เปงเพ็ญ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายวิวัฒน์ กันแก้ว	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายนิเวศน์ ศรีวิชัย	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวกิตติยาพร พุกกุล	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
นายประเสริฐ เทพภาพ	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายเฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายวุฒิชัย มณีกุล	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
สำนักงานตรวจสอบภายใน	
นางชนัญญา นุชหมอน	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวประศิกรณ์ ทิพย์อุทัย	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	
นายคอน วิละคำ	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ ✓
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์	กรรมการตรวจนับพัสดุ ✓
นายวิชณุลักษณ์ คำยอง	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ ✓
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
นางสาวเสาวลักษณ์ วชิรนคร	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายพิศาล หล้าใจ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางมาลี จินดาแก้ว	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
ผศ.วรรณพร ทีแก้ง	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายอนวัช จิตต์ปารพ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.มานิตย์ มัลลวงค์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวบุผา ะวีโรจน์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายภาคภูมิ ภัทวิภาส	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางพิรยา สมศักดิ์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวรังษิมา กันธิวาส	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวกาญญาภักดิ์ สุวรรณ	กรรมการตรวจนับพัสดุ

/นางสาวกาญญาภักดิ์

ผศ.ศักดิ์สายันต์ โยสามแสน	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายตะวัน วาทกิจ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายวีญญ์คมน์ รัตนเมฆสถิตย์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายภาณุพันธ์ สาทรัดนทอง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาววรินทร์ทิพย์ ใจเพชร	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวรวรรณณ์ บุญชู	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	
นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวมิ่งขวัญ กันจันะ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายกิตติชัย จินะไชย	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายเดกิงศักดิ์ ภูสิทธิ์อัศคโชติ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวอัมพิกา ราชคม	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมมินทร์	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
นายชาคริต ชูผลยากร	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายสาคร ปันตา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายเอกทัศน์ พงษ์วรรณ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.พิสิษฐ์ วัฒนอนสิทธิ์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวยุพดี ทัดอนสิน	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายสรายุทธ์ แสนคำ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายศิวศิษย์ กุลศิริ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายศิวโรจน์ ศิวลิขณณ์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรหมแดน	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายสุทธิเทพ รมยเวศม์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวอัจฉรา จันทร์แดง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวอัจฉรา ไชยยา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวนิลวรรณ ไชยหนู	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายอนุวัตร ศรีนวล	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายสมาน คาวเรืองกัน	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายจิรศักดิ์ ปิณฑุยา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายศรีอร อุปคำ	กรรมการตรวจนับพัสดุ

/นายศรีอร

-๕-

นายนาวี นันทะภาพ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายณัฐ ภัททิยธนี	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายเกียรติอนา จีระราชา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายปิยะณัฐ อำนางพรสิริ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวเฟื่องฟ้า สีนดา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายประติษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.กสินประทุม บัญญาปิง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.พงษ์จันทร์ จิราสิต	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.ภัทธา วงษ์พันธ์มงคล	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายครรชิต เงินคำคง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายเสกสรร ณ หงษา	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวพัชราพร ผดุงพันธ์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวณัฐพัชร วังคำอ้าย	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวภาววิศ อือคำ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.เชษฐ์ อุทธิยัง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายคำรณ แก้วมัต	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวจิราภรณ์ กันทะใจ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายนิพนธ์ อ่อนหวาน	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายอนุสรณ์ เวาเท่า	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายอนุพงศ์ โพโรจน์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.พัชรนันท์ ยิ่งยง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาววราณี สิทธิวัง	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายจากรุชาติ กันทาอินทร์	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	
ผศ.เกษกร แก้วภักดี	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวนันทน์ อุ่นอุทธิ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวณัฐกมล จันทร์เอี้ย	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.วิภาพร ใจมั่น	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.ญาณิศา โกมลศิริโชค	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นางสาวนพวรรณ เดชบุญ	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ผศ.สุรกานต์ จันทร์วงศ์	กรรมการตรวจนับพัสดุ

/ผศ.สุรกานต์

-๖-

ผศ.สิบทพงษ์ จันทร์สิบทศรี	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายศุภิต ทองเปรมจิตต์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
รศ.สิปปกร มาแก้ว	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายธูปันธ์ สุวรรณภินชู้	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายวีระพันธ์ บัวเขียว	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	
นาย ศหาชา ศรีฟ้าเลื่อน	ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ
นายเอกรินทร์ อินประมูล	กรรมการตรวจนับพัสดุ
ว่าที่ร้อยตรีสิริวัฒน์ สุภารัตน์	กรรมการตรวจนับพัสดุ
นายอภิชาติ ไสงาม	กรรมการและเลขานุการตรวจนับพัสดุ

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ความว่า ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสตุดังเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสารสุรีย์พร ไชยสง่า)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา